



## กองทุนน้ำมัน ลุยกู้ 3 หมื่นล้าน ออมสินพร้อมให้สินเชื่อค้ำ

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าหลัง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ก. ดังกล่าว มีการกำหนดกรอบการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ขั้นตอนการพิจารณา ร่างกฎหมายของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ซึ่งการขออำนาจกระทรวงการคลังครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารสภาพคล่องเงินกองทุนที่มีรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีกำหนดการพิจารณาการขอกู้เงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมัน ในวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยเบื้องต้นกองทุนจะกู้เงินก่อนแรกวงเงิน 30,000 ล้านบาท ตามความเหมาะสมก่อน แบ่งเป็นการกู้ผ่านการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000 ล้านบาท และผ่านพระราชกฤษฎีกาเพดานกู้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 10,000 ล้านบาท

“ขณะนี้เตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินว่ากองทุนมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่จะกู้ธนาคารใดวงเงินเท่าไร ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ส่วนการชำระหนี้ทั้งหมดจะอยู่ในความรับผิดชอบของกองทุนอยู่แล้ว ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยการกู้เงินจะช้าหรือเร็วขึ้น ต้องขึ้นอยู่กับ

กับการประชุมของสถาบันทางการเงินด้วยว่าจะมีการนัดหารือเมื่อไหร่”

นายวิศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท เพื่อช่วยประคองผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นมาจากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งตลาดได้รับแรงหนุนจากการห้ามการส่งออกน้ำมันของรัสเซียโดยสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ อาจทำให้อุปทานตึงตัวขึ้นอย่างมากและส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยนักวิเคราะห์ระบุว่า การคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปจะบังคับให้การผลิตน้ำมันของรัสเซียต้องปิดตัวลงประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปี 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2566

นอกจากนี้ ด้านกลุ่มโอเปก โดย Haitham Al Ghais เลขาธิการคนใหม่ของโอเปก ได้ระบุถึงการลงทุนในภาคน้ำมันและก๊าซที่ไม่เพียงพอ หลังจากที่ราคาน้ำมันตกต่ำในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กำลังการผลิตสำรองของโอเปกลดลงอย่างมาก

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น  
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

## HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



# RS ยื่นไฟลิ่ง “เชงจู้ เอเซีย” เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ขาย IPO 562 ล้านหุ้น

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS กล่าวว่า บริษัทนำบริษัท เชงจู้ เอเซีย จำกัด (มหาชน) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และรองรับแผนการเติบโตในอนาคต โดยจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 562 ล้านหุ้น ซึ่งแผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านทางบริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอาร์เอสที่ปัจจุบันถือหุ้นในเชงจู้อยู่ 35% โดยส่วนหนึ่งของหุ้น IPO ที่จะขายในครั้งนี้อาจมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่บริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ ถือในเชงจู้ และเตรียมให้สิทธิผู้ถือหุ้นของอาร์เอส กรู๊ป จองซื้อหุ้น IPO ของเชงจู้ได้

ทั้งนี้ หลังการเสนอขายหุ้น IPO ของเชงจู้ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในเชงจู้ ลดลงจากเดิม 35% เป็น 20.35% อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเป็น Strategic Shareholder ของกลุ่มบริษัท เชงจู้ และรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในเชงจู้ให้เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อสร้าง Synergy ต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้กลุ่มบริษัทเชงจู้ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเงินทุนใหม่ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

นายประชา ชัยสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชงจู้ เอเซีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้

จะนำไปใช้ขยายธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้แบบครบวงจร พร้อมทั้งลงทุนขยายฐานสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเพื่อนำมาบริหารจัดการให้ดีขึ้นผ่านการเข้าร่วมประมูลซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินหรือบริษัทต่างๆ ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของเชงจู้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน

กลุ่มบริษัท เชงจู้ ประกอบไปด้วยธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้แบบครบวงจร ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และธุรกิจให้สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้เสีย โดยเชงจู้ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้แบบครบวงจร และมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และที่มีใช้สถาบันการเงิน
3. บริษัท คอร์ทส์ เม็กกาสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

## In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพทีมงาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



**บริษัท ชันเคียว คาซ (ไทยแลนด์) จำกัด**

622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 14/5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันเคียว คาซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานบริษัทเลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 14/5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
- วาระที่ 2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
- วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายชัชวีร์ อิวาโนโตะ  
(นายชัชวีร์ อิวาโนโตะ)  
กรรมการ

ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิพทาน์ เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพทาน์ เซอร์วิส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 309/1 ซอยอ่อนนุช 17 หมู่บ้านแสงทวาร สาทรน พืฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- วาระที่ 6. พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและนำเงินกำไรมา
- วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ  
นางสาวอุษณี แสงทวาร  
กรรมการ

ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 8/10 ถนนรัชดาภิเษก รามอินทรา แขวงบางกะปิ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน
- วาระที่ 3. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วยจะพระคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
(นางสาวสิริวรรณ ขอบพิชัย และ นางสาวสาวลภรณ์ จิตสัมพันธ์)  
กรรมการ

ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 3



บริษัท พลาสติก โพลีโพรพิลีน จำกัด (มหาชน/ใหญ่)  
Plastic Polypropylene Company Limited  
18/187 ซอยเคอเนตร 19 ถนนสุขุมวิท-รามอินทรา แขวงบางกะปิ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10150  
โทรศัพท์: 02-267-2348 โทรสาร: 02-415-2498  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0195584198483

วันที่ 21 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พลาสติก โพลีโพรพิลีน จำกัด ได้มีมติจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 18/187 ซอยเคอเนตร 19 ถนนสุขุมวิท-รามอินทรา แขวงบางกะปิ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

- วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชี ปี 2564
- วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจะขอขอบคุณ



ขอแสดงความนับถือ  
(นางสาววิมลพร อิศวาธิษิตกุล)  
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 4



Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Ltd.  
175 Sathorn City Tower, 21/1 Floor  
South Sathorn Road, Sathorn  
Bangkok 10120  
Thailand  
T: +66 (0)2679 5400  
F: +66 (0)2679 5500  
www.bakertilly.co.th



**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งอาจมีทั้งเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และสมมติฐานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทุจริตของข้าพเจ้าคือ ความเชื่ออันอย่างสมเหตุสมผลของความเชื่อมั่นในระดับสูงที่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดที่ผิดพลาดซึ่งมีทั้งเป็นสาระสำคัญหรือไม่ได้เสมอไป ข้อสรุปที่ผิดพลาดทั้งเชิงจงใจและโดยบังเอิญอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความเห็นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่และประเมินความเสี่ยงและระดับของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง:

- ระบุและประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งมีทั้งเป็นสาระสำคัญไม่จงใจหรือทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมตามที่ประเมินความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลที่ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อผิดพลาดซึ่งมีทั้งเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาไว้เนื่องจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่ระดับการตรวจสอบข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาไว้หรือการขาดการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงในการแสดงความเห็นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินของข้าพเจ้า
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารได้เลือกและเหมาะสมของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- ตรวจสอบข้อบกพร่องและข้อบกพร่องในการใช้ข้อมูลการบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสภาพพื้นฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรู้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินหรือไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้พิจารณาไว้ว่าความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่มีสาระสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับประเมินไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตซึ่งมีทั้งที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาไว้หรือการเปลี่ยนแปลงที่ข้าพเจ้าไม่ได้พิจารณาไว้

ข้าพเจ้าได้ถือการปฏิบัติบริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจสอบที่ได้รายงานไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในกระบวนการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้ทราบหรือทราบถึงความเสี่ยงของข้าพเจ้า

วงศ์ใหญ่ อภิรักษ์เกียรติ  
(นางสาววิจิตร อัครศรีสวัสดิ์)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4411  
บริษัท แบลคส์ ฟิลลิปส์ ออดิท คอนซัลแตนท์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมทกเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

**ความเห็น**  
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษั หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมทกเอเซีย (ประเทศไทย) ("บริษัท") ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงบกำไรขาดทุนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังกล่าว โดยยึดตามการบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท

ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับงวดที่สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยดูจากหลักฐานการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

**เกณฑ์ในการแสดงความเห็น**  
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรับอนุญาตที่จัดทำขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในวรรคความรับผิดชอบของข้าพเจ้า

**ความเห็นของผู้บริหารต่อการตรวจสอบ**  
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของงบการเงินที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นต้องนำเสนอเพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่นำเสนอได้อย่างเหมาะสม

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความน่าเชื่อถือของงบการเงินในการดำเนินงานต่อเนื่อง มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องกับผู้บริหารมีความเข้าใจที่จะเลือกบริษัทหรือผู้สอบบัญชีไม่สมควรดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

วงศ์ใหญ่

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมทกเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

**สินทรัพย์**

	บาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2564
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
รายการเทียบเท่าเงินสด	55,900,972	36,403,828
ลูกหนี้การค้า	114,719	19,067
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,117,445	511,648
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>58,133,136</b>	<b>36,934,543</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ	4	3,606,195
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	5, 6	1,631,158
เงินฝาก		692,684
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>5,930,037</b>	<b>4,733,864</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>64,063,173</b>	<b>41,668,407</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ **ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 7**

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สมทกเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

	บาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ	3	11,954,476
- บริษัทอื่น		2,793,592
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ	3	1,203,440
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัที่เกี่ยวข้องกับ	5, 6	785,112
ค่าใช้จ่าทางต่าง		2,011,849
<b>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>		325,042
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>19,073,511</b>	<b>16,900,869</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
หนี้สินจากสัญญาเช่า - สุทธิ	5, 6	1,841,035
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนและประโยชน์ที่ถ่วงดุลกับเงินฝาก	7	529,241
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,570,276</b>	<b>1,808,535</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>20,643,787</b>	<b>18,709,404</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนเรือนหุ้น	8	
- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 27,887,000 หุ้น ในปี 2565 และ 15,860,000 หุ้น ในปี 2564 มูลค่าหุ้นละ 5 บาท )		139,435,000
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 27,887,000 หุ้น ในปี 2565 และ 15,860,000 หุ้น ในปี 2564 หุ้นละ 5 บาท)		139,435,000
<b>รวม</b>		<b>278,870,000</b>
กำไรสุทธิสะสม		(106,343,613)
<b>ส่วนเกินทุนจากผู้ถือหุ้น</b>	<b>9</b>	<b>10,327,999</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ</b>	<b>43,419,386</b>	<b>22,959,003</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>64,063,173</b>	<b>41,668,407</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ **ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 8**

บริษัท นวัตกรรมชีวิตการเกษตร สมุทรสาคร (ประเทศไทย) จำกัด  
 ฉบับที่ 1 จากชุดหุ้นสามัญ  
 ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	บาท	
	หมายเหตุ	
รายได้	2565	2564
รายได้จากการให้บริการ	415,800	-
รายได้อื่น	7	-
รวมรายได้	415,807	-
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการให้บริการ	783,022	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3, 9, 10, 11	41,259,232
ขาดทุนขาดส่วนกลางเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ		1,026,237
รวมค่าใช้จ่าย	43,068,491	18,601,653
ขาดทุนก่อนหักทุนสำรองเงิน	(42,652,684)	(18,601,653)
ต้นทุนทางการเงิน	(63,252)	-
ขาดทุนสุทธิรวม	(42,715,936)	(18,601,653)
ขาดทุนเมื่อปรับรายการรวม	(42,715,936)	(18,601,653)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นต้นฐาน	12	(1.86)

หมายเหตุสรุปยอดงบการเงินเป็นจำนวนเงินของงบการเงินนี้ ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 9



บริษัท โปรเทคฟิลด์ จำกัด  
 วันที่ 23 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเทคฟิลด์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2565 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 174 หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติมติพิเศษให้เพิ่มทุนของบริษัท  
 วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)  
 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
 นายชราวุธ ธีระวิจิตรกุล  
 (นายชราวุธ ธีระวิจิตรกุล)  
 ประธานกรรมการผู้จัดการ

www.protechfield.com "Your Success, Is Our Commitment"  
 Phone +66 08 030 035-6, Fax +66 38 020015 Mobile +66 92 272 8184, E-mail info@protechfield.com

ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 10



**บริษัท ไทยเมทัลเวิร์ก เซ็นเตอร์ จำกัด**  
**THAI METAL WORKS CENTER CO., LTD.**

สำนักงานใหญ่ : 1560/3 ถนนประชาชากรูร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
 1560/3 PRACHARAJ 1 ROAD, KHWAENG WONGSAWANG, KHET BANGSUE, BANGKOK 10800  
 TEL (02) 912-2490, (02) 912-2491 แฟกซ์ : (02) 913-0670 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 55440 99941

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเมทัลเวิร์ก เซ็นเตอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1560/3 ถนนประชาชากรูร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ตามมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดให้หนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
  
 นายเนวินทร์ คุ้มรุ่งเรืองชัย  
 กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 11



**P.S.A. INTER-COOLING COMPANY LIMITED**  
 64 Nonthaburi Rd., T. Suanyai, A. Muang Nonthaburi, Nonthaburi, 11000  
 Tel: (662) 969 1005, 969 1008, 969 3454, 969 0321, 526 0213 Fax: (662) 969 1796  
 Website: http://www.psaicol.com E-mail: psaicol@gmail.com

22 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านของ  
 บริษัท พี.เอส.แอล. อินเตอร์-คูลิ่ง จำกัด

บริษัทฯ ขอเชิญท่านร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท พี.เอส.แอล. อินเตอร์-คูลิ่ง จำกัด เลขที่ 64 ถนนนาทวี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- 1. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ นาย อังคารวิทย์ (แทน)  
 ( นายพีระ ผู้บริหาร )  
 กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  
 ( นายอรรถ บุญญูพิมพ์หา )  
 กรรมการ

ฉบับที่ 2921 วันที่ 22 กันยายน 2565 ลำดับที่ 12

# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee



## สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสาร HR Society 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **1,920 บาท** (ปกติ ~~2,400 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **HROOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



### รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทัศนศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

#### Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิค บริหารและพัฒนา “คน” ทริพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

#### HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุค

#### กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

#### Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

#### Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรม พ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

### สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



#### รับหนังสือ

กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)



#### รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



#### รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



#### รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



#### รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



#### รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

[www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)



# สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (12 ฉบับ)  
พิเศษ **2,000 บาท** (ปกติ 2,640 บาท)



เพียงใช้โค้ด : **TAXOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

[www.magazine.dst.co.th](http://www.magazine.dst.co.th)

สมัครสมาชิก



## รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

### Cover Story

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

### Tax Talk

เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

### Smart Accounting

อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

### Laws & News

ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนารัฐกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

### Lifestyle

บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

## สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



### รับหนังสือ

ประมวลฎีกาฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)



### รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



### รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 2 ครั้ง



### รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



### รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ [www.dharmnitibook.com](http://www.dharmnitibook.com)



### รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวพื้กัหุ้บ [www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)





หนังสือพิมพ์รายวัน

# ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่ 14

## กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

### รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

## ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แพ็คเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แพ็คเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แพ็คเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. กรณีซื้อแพ็คเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท
  3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

[www.ThaiCorporateNews.com](http://www.ThaiCorporateNews.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5

